



รศ.ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล
บรรณาธิการ



รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศษุ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ



รศ.ดร.วิสุทธิ์ ุประดิษฐ์อาชีพ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ



ผศ.พญ.ปานชื่น บุญจอร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ



ผศ.บ.พ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง

ดิฉันในฐานะบรรณาธิการวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพขอขอบคุณกองบรรณาธิการวารสารฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันผลักดันให้วารสารการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพฉบับนี้ ซึ่งเป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 21 ประจำเดือน สิงหาคม 2557 จนกระทั่งสามารถเผยแพร่ออกสู่สายตาทุกท่าน ซึ่ง วารสารฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความทบทวนผู้ป่วย (case review) จำนวน 1 เรื่อง บทความปริทัศน์รับเชิญ (invited review article) จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งเป็นบทความจากผู้นิพนธ์ภายนอก นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) จำนวน 4 เรื่อง และบทความอื่นๆ จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งล้วนเป็นบทความ วิชาการที่น่าสนใจทั้งสิ้น ได้แก่ ความสำเร็จในการรักษาภาวะน้ำตาลใน เลือดต่ำจากมะเร็งตับ พยาธิกำเนิดของโรคปอดคีรัยะไม่เกรน การแพ้จาก แมลงต่อย การผ่าตัดตัดต่อหินด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ ฯลฯ

กองบรรณาธิการวารสารได้ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ วิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อยกระดับคุณภาพ วารสารฯ สู่มาตรฐานสากลในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเริ่มมีการตีพิมพ์บทความ เป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ของปีนี้ และในฉบับนี้มีบทความที่ ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 3 เรื่อง ผลตอบรับจากการที่ได้พยายาม ประชาสัมพันธ์ชักชวนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ส่งบทความทางวิชาการมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ ของคณะแพทยศาสตร์ มศว ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจจากสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ส่งบทความวิชาการมาลงตีพิมพ์ จำนวนมาก ดิฉันขอเป็นตัวแทนของกองบรรณาธิการบริหารแสดงความ ขอบพระคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความวิชาการต่างๆ เข้ามา รวมทั้งขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่อนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพ บทความ และผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจ พร้อมคำแนะนำ และ คำติชมบทความต่างๆ ทำนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการ จัดทำวารสารฯ เป็นอย่างดี

รศ.ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล
บรรณาธิการ